

BÁO CÁO

V/v quản lý, đầu tư, khai thác du lịch tại cột mốc biên giới ba nước Việt Nam – Lào -Campuchia

Thực hiện Văn bản số 957/TB-VPUB ngày 06/7/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo như sau:

1. Công tác bàn giao, quản lý Đài tưởng niệm:

Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn tỉnh Kon Tum hiện đang được UBND huyện Ngọc Hồi đầu tư xây dựng¹. Các hạng mục theo dự án được phê duyệt gồm: Nhà tưởng niệm, nhà treo chuông, chuông đồng (nặng 5 tấn, kích thước 1,8x3,08m; chiều dày vỏ chuông: đáy chuông 60mm, phía trên chuông 30mm). Đến nay đã triển khai xây dựng hoàn thành các hạng mục (Nhà tưởng niệm, Nhà treo chuông...), riêng hạng mục Chuông đồng đang triển khai.

Sau khi công trình được hoàn thành UBND huyện Ngọc Hồi tham mưu UBND tỉnh xem xét việc chuyển giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục xây dựng bổ sung các hạng mục công trình (sân và nhà đón khách...) và quản lý, khai thác phục vụ điểm du lịch liên hoàn của cột mốc ba biên Việt Nam – Lào – Campuchia (theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 662/UBND-VX ngày 04/4/2016).

2. Đầu tư nhà dừng nghỉ:

Về đầu tư nhà dừng nghỉ: hiện tại Khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y có khoảng 7 địa điểm có dịch vụ lưu trú phục vụ nhu cầu dừng nghỉ của du khách tham quan, du lịch cửa khẩu và khách qua lại cửa khẩu. Ngoài ra có 01 dự án đầu tư Nhà dừng nghỉ tại Khu I Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Công ty TNHH Nhân Thành 10B đầu tư và khai thác. Dự án này có diện tích khoảng 1.398,24 m² (trong đó: Nhà dừng nghỉ: 398,24m²; Sân đổ bê tông: 860 m²; Sân lát gạch block: 140 m²); Tổng mức đầu tư: khoảng 3,6 tỷ. Tiến độ: Hoàn chỉnh 80% phần thô, đang tiến hành lợp mái và đổ bê tông sân bãi...

Theo Đề án khai thác du lịch cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND

¹ Công văn số 1249/UBND-VX ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận, xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn tỉnh Kon Tum, Dự án do Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh tỉnh Kon Tum tài trợ; Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.



ngày 28/12/2012) có các dự án đầu tư từ nguồn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có Dự án Nhà hàng, quây lưu niệm. Trong thời gian tới, Ban quản lý Khu kinh tế đưa dự án này vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của Ban quản lý.

Ngoài ra, tại Kết luận 219-KL/TU, ngày 12/5/2016 về việc kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi và BQL Khu kinh tế đã thống nhất chủ trương cho Giáo hội Phật giáo tỉnh xây dựng một ngôi chùa tại Khu vực quy hoạch “Đề án khai thác du lịch cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia”. Khi ngôi chùa này được xây dựng và hoàn thành sẽ là điểm du lịch tâm linh và là nơi dừng nghỉ của du khách khi đến du lịch cột mốc ba biên.

3. Trồng cây xanh, vệ sinh môi trường:

Hàng năm hưởng ứng Ngày Tết trồng cây và ngày Môi trường thế giới (5/6) do UBND tỉnh phát động², Ban quản lý Khu kinh tế đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tham gia, phối hợp với cán bộ, chiến sĩ, công chức Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại Khu vực cột mốc ba biên Việt Nam – Lào – Campuchia, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn tỉnh Kon Tum.

Hiện nay, tại Khu vực Cột mốc ba biên được trồng khoảng 2ha cây Sao Đen, Dầu, Thông; Dọc đường lên cột mốc ba biên và Đền tưởng niệm trồng khoảng 600 cây Sao xanh. Đối với số cây đã trồng, Ban quản lý đã giao cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng có kế hoạch chăm sóc, bón phân, phát dọn cỏ, trồng thay thế số cây đã chết... đồng thời khi có các đoàn khách lên tham quan du lịch, đề nghị các đoàn trồng cây lưu niệm (*ghi tên đoàn để biết, ghi nhận*).

Đối với công tác vệ sinh-môi trường tại khu vực cột mốc ba biên, Đài tưởng niệm Ban quản lý đã giao cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải, phát quang thực bì... đảm bảo vệ sinh môi trường.

4. Công tác quản lý cột mốc, giới thiệu, thuyết minh

Theo Thông tư 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền thì trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu vực biên giới thuộc thẩm quyền của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng. Trong đó tại Khoản 5, Điều 9, Thông tư này quy định Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới: “Bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, các biện pháp công tác trong quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh

² Công văn số 150/UBND-KTN, ngày 19/01/2016, Công văn số 678/UBND-KTN, ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2016 và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6); Công văn số 879/UBND-KTN, ngày 08/5/2013 của tỉnh; Kế hoạch 318/KH-LN, ngày 17/4/2013 của Liên ngành (Sở NN&PTNT-Sở TNMT-Tỉnh Đoàn-UBND huyện Ngọc Hồi-BQLKKT tỉnh) về tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013 và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6; Công văn số 703/UBND-KTN, ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây 2012 và Ngày Môi trường thế giới 5/6...

phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm hiệp định về quy chế quản lý biên giới; ngăn ngừa các hành vi vi phạm về môi trường và các hành vi khác ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia, **mốc quốc giới**, dấu hiệu nhận biết đường biên giới”. Như vậy công tác quản lý cột mốc biên giới thuộc thẩm quyền của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trước đây, khi xây dựng Đề án khai thác du lịch khu vực cột mốc quốc giới chung 3 nước Việt Nam – Lào –Campuchia, Ban quản lý Khu kinh tế đã lấy ý kiến và được sự thống nhất của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Văn bản số 1457/BCHBP-TM ngày 7/10/2011 của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trả lời Văn bản số 440 của BQL Khu kinh tế về việc lấy ý kiến báo cáo kế hoạch tổ chức, khai thác điểm du lịch tại Khu vực mốc ba biên.

Hiện nay Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y có bố trí một Trạm gác biên phòng tại điểm giao giữa đường tuần tra biên giới và đường lên cột mốc ba biên (cách vị trí cột mốc khoảng 1km) để đảm bảo an toàn cho khách du lịch lên tham quan cột mốc và giới thiệu, thuyết minh về cột mốc cho du khách được biết. Trạm gác này được dựng tạm (khung gỗ tạp, mái lợp tôn) do đó Ban quản lý Khu kinh tế đang xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng, nâng cấp Trạm gác biên phòng này, đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sỹ trực và làm nhiệm vụ đồng thời đảm bảo mỹ quan cho khu vực cột mốc ba biên.

5. Việc xây dựng Quy chế phối hợp, tạo điều kiện cho khách du lịch đến tham quan tại Cửa khẩu Bờ Y và Phu Cưa theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1369/UBND-KGVX ngày 21/6/2016:

Ban quản lý Khu kinh tế đã xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp và đang tiến hành lấy ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan.

Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

Nơi nhận :

- UBND tỉnh(b/c);
- Đ/c Nguyễn Đức Tuy- PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo BQLKKT (biết);
- Lưu: VT, BQLCK.

108 **TRƯỞNG BAN**
PHÓ TRƯỞNG BAN



Dương Ngọc Thuận

